

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Phạm Duy Hoàng¹

¹ Tiến sĩ, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II - Bộ Công an.

Email: phamduyhoang2014@gmail.com

Nhận ngày 25 tháng 6 năm 2017. Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Tóm tắt: Ở nước ta, công tác dân vận là mắt khâu đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Dựa vào nhân dân, đó là một trong những cội nguồn làm nên những thắng lợi to lớn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bài viết tập trung luận giải những tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, qua đó khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, Đảng Cộng sản Việt Nam, công an nhân dân.

Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh là kết quả từ sự kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, với nội dung chủ yếu là phát huy tinh thần và lực lượng của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận còn xuất phát từ những kinh nghiệm và bài học lịch sử của dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; đồng thời, phù hợp với bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam - đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận là ngọn cờ dẫn dắt cho những thành công của cách mạng nước ta, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong công tác an ninh trật tự, Hồ Chí Minh từng dạy: “Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được nhân dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu” [9, tr.249]. Có thể khẳng định, “đường lối quần chúng” là đường lối căn bản trong toàn bộ công tác công an và công tác vận động quần chúng của lực lượng Công an nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác dân vận, xem đó là cơ sở cho thắng lợi của công tác công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đường lối quần chúng trong phẩm chất của người cán bộ công an được thể hiện

trước hết là ở mục đích vì dân. Hồ Chí Minh khẳng định: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc” [6, tr.498]. Điều đó có nghĩa mọi hành động và việc làm của người cán bộ, chiến sĩ công an phải vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, phải bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì dân phải đi liền với tin dân. Đó là tin ở sức mạnh, ở tiềm năng, trí tuệ thông minh, sáng tạo của nhân dân, từ đó chuyển giao một phần nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cho nhân dân. Cùng với vì dân, tin dân thì lực lượng công an cũng cần phải dựa vào dân để bảo vệ an ninh trật tự. Dựa vào dân không chỉ đơn thuần là dựa vào tiềm năng vật chất của nhân dân mà còn dựa vào trí tuệ, vào sự đồng tình ủng hộ của nhân dân ngay từ khi định ra chủ trương đến khi thực hiện. Phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đi sâu, đi sát nhân dân, nắm bắt kịp thời tình hình để từ đó nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện; bổ sung hoàn chỉnh hoặc bãi bỏ các chủ trương không hợp lòng dân. Đồng thời phải học hỏi nhân dân những kinh nghiệm sáng tạo trong giải quyết các vấn đề để vận dụng và bổ sung cho công tác của mình. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào lực lượng công an vận động, giáo dục, thuyết phục, động viên được nhân dân để họ thấu hiểu được quyền và trách nhiệm của mình thì khi đó công tác an ninh, trật tự mới mang lại hiệu quả. Quần chúng càng được phát động mạnh mẽ thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để; quần chúng được phát động tốt thì họ không những có thể phát

hiện, giúp công an truy tìm, trấn áp được kẻ địch mà còn phân biệt đúng địch với ta, không để lọt kẻ địch, không làm oan người vô tội. Do vậy, để vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được tốt, trước hết người cán bộ chiến sĩ phải nhận thức rõ vai trò to lớn của nhân dân, phải “đi đường lối quần chúng”, phải có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ.

Để thực hiện được điều đó, một trong những phẩm chất quan trọng cần rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ công an là “phải kính trọng, lễ phép với nhân dân”. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX đã tổng kết và khẳng định một tiêu chí quan trọng trong phong cách của người cán bộ cách mạng, đó là “trọng dân”. Nội dung đó cũng rất gần với một trong 6 điều Người dạy Công an nhân dân: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” [6, tr.498]. “Trọng dân” hay “kính trọng, lễ phép với nhân dân” đều xuất phát từ quan điểm của Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.

Kính trọng và lễ phép với nhân dân đã trở thành một trong những nhân cách quan trọng của người cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Phẩm chất đó không chỉ thể hiện ở thái độ, tác phong công tác hàng ngày mà còn được thể chế hóa trong điều lệnh nội vụ Công an nhân dân: “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khi tiếp xúc với cán bộ, bộ đội và nhân dân, kể cả người vi phạm pháp luật, phải có thái độ tôn trọng, lịch sự, khiêm tốn, hòa nhã, bình tĩnh, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể, giải quyết việc phải theo đúng quy định của pháp luật” [3, tr.15]. Kính trọng, lễ phép

với nhân dân là bài học rất sâu sắc về phương pháp công tác của người cán bộ, chiến sĩ công an. Kinh nghiệm hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cho thấy, khi người chiến sĩ công an biết kính trọng, lễ phép với nhân dân thì họ sẽ được nhân dân hết lòng ủng hộ và giúp đỡ; nếu xa rời dân thì tài mấy cũng không làm được gì. Ngày nay, xa rời dân còn là biểu hiện của việc xa rời nền an ninh nhân dân và làm mất đi thể trận an ninh nhân dân. Mọi biểu hiện hách dịch, cửa quyền... hoàn toàn xa lạ với phẩm chất của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cần phải kiên quyết đấu tranh khắc phục.

Đề cập đến chủ thể làm dân vận, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận” [7, tr.233]. Quán triệt quan điểm của Đảng ta và của Hồ Chí Minh về dân vận, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác sau:

Một là, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong công tác dân vận.

Theo Hồ Chí Minh, sau khi giành được chính quyền, Đảng phải lãnh đạo xây dựng chính quyền vững mạnh có khả năng giữ vững an ninh Tổ quốc và tổ chức xây dựng xã hội mới. Người viết: “Sau khi đã giành được chính quyền thì nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công nhân là phải tăng cường nền chuyên chính vô sản để hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử của cách mạng” [13, tr.391]. Để giữ vững chính quyền cách

mạng và triển khai xây dựng xã hội mới, theo Người, các lực lượng vũ trang (quân đội và công an) phải được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ bởi chính đảng của giai cấp công nhân: “Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải thế” [10, tr.153]. Mặt khác, đối với lực lượng Công an nhân dân, luôn quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm, chiến lược cách mạng của Đảng là sự biểu hiện lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng. Nó là nguồn sức mạnh của lực lượng công an. Chính vì thế, Hồ Chí Minh đòi hỏi công tác công an phải gắn liền với đường lối chính trị của Đảng, phải phục tùng và phục vụ đường lối của Đảng: “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả” [13, tr.140]. Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, do đó Đảng lãnh đạo cũng là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong công tác dân vận.

Hai là, bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh Tổ quốc.

Nhà nước ta với bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do vậy, quá trình quản lý xã hội luôn được tiến hành trên cơ sở luật pháp, xem đó như công cụ và là phương thức quản lý hữu hiệu nhất. Đảng ta khẳng định: “Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước.



Tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối chủ trương của Đảng” [4, tr.120]. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước ta xác định: Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Quản lý nhà nước về an ninh Tổ quốc là nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn của toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh quốc gia” đã nêu rõ mục tiêu của bảo vệ an ninh quốc gia là “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân...; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình để phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [1, tr.12].

Lực lượng Công an nhân dân với chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, có nhiệm vụ “tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. Do đó, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật về an ninh trật tự phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước.

Ba là, phát huy vai trò của các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh Tổ quốc.

Trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta, các đoàn thể quần chúng cũng có vai trò rất lớn, là khâu quan trọng để củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đồng thời cũng là nơi thu hút và phát huy vai trò tích cực, chủ động của quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước và các quá trình xã hội khác, trong đó có bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, địa vị và vai trò của các tổ chức và đoàn thể quần chúng không ngừng được củng cố và tăng cường, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Xuất phát từ nhận thức đó, thời gian qua công an các cấp đã không ngừng tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên, hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều phong trào của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, của các tổ chức đoàn thể quần chúng, hội, đội... đã được xây dựng với nhiều mô hình hoạt động hết sức phong phú và đa dạng, như Mặt trận Tổ quốc với phong trào đền ơn đáp nghĩa và toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, Đoàn Thanh niên với phong trào thanh niên lập nghiệp và thanh niên tình nguyện... Ở các địa phương, cơ sở cũng xuất hiện nhiều phong trào, như Mô hình ba giảm (giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm mại dâm) ở Thành phố Hồ Chí Minh, “Hộ tự phòng, số nhà tự quản” của Thành phố Hà Nội, đến “Cụm an ninh liên hoàn”, “Chốt gác nhân

dân” ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình; “Làng nghề bình yên”, “Tiếng mõ an ninh” ở các tỉnh miền Trung... Điều đó cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cả về hình thức lẫn nội dung.

Tóm lại, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Do đó, các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” chỉ đạt hiệu quả khi phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền và sự tham mưu hướng dẫn của lực lượng công an, sự phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Chính vì thế, Nghị quyết số 40-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới” đã khẳng định: “Lực lượng Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân” [2, tr.4].

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, ở cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vì, theo Người, công an là lực lượng vũ trang có trách nhiệm giữ gìn trật tự, trị an nên việc của công an là việc thường xuyên, dù trong chiến tranh hay hòa bình đều có việc, thậm chí lúc hòa bình lại càng nhiều việc. Từ đó, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở

cán bộ, chiến sĩ công an về vị trí và nhiệm vụ của mình: “Công an cách mạng là một vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản. Cho nên nhiệm vụ công an là cực kỳ quan trọng. Nó phải giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ cho nhân dân ta an cư lạc nghiệp” [12, tr.71]. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, Người căn dặn: Công an phải nhận rõ nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân; là phải chặn tay bọn phá hoại để giữ gìn an ninh trật tự. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng với rất nhiều nhiệm vụ trong những lĩnh vực khác nhau, Người kết luận: Nhiệm vụ của công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó thực sự là nhiệm vụ nặng nề, gian khổ, thâm lặng nhưng rất quan trọng và cũng rất vẻ vang mà Đảng, Hồ Chí Minh và nhân dân giao phó cho lực lượng Công an nhân dân. Quán triệt quan điểm của Người, Đảng ta khẳng định: Tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, đồng thời phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt để xứng đáng vừa là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, vừa là con em yêu quý của nhân dân. Để làm được điều đó, Hồ Chí Minh đã nêu lên *Tư cách người công an cách mệnh* như sau:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” [6, tr.499].

Lời giáo huấn của Hồ Chí Minh phản ánh đầy đủ các quan hệ trong công việc hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, trong đó có ba mối quan hệ cơ bản là *đối với mình, đối với người và đối với việc*; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đồng thời phải biết ứng xử hết sức khôn khéo và tinh tế trong công việc cũng như trong quan hệ đối với mọi người. Theo đó, bảo vệ an ninh Tổ quốc là công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, nhưng như vậy không có nghĩa là xa rời lực lượng tai mắt của nhân dân. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, Người đã chỉ rõ: “Địch không phải tài tình gì đâu. Nó phá hoại được vì ta sơ hở, chủ quan. Nếu công an ta biết giữ gìn và biết dựa vào nhân dân, làm cho nhân dân cũng biết cách giữ gìn, không để sơ hở thì nhất định địch không làm gì được” [8, tr.259]. Với sức mạnh của hàng triệu tai mắt, nhân dân có khả năng rất to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, lực lượng công an phải dựa vào dân để giải quyết và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là để đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, công an phải đi đúng đường lối quần

chúng, nếu quan liêu thì dân không tin, không giúp đỡ nữa và công việc sẽ thất bại. Hồ Chí Minh kết luận: Bất kỳ việc to việc nhỏ, lập trường phải vững, chính sách phải hiểu cho thấu, luôn luôn gần gũi học hỏi nhân dân, đi đúng đường lối quần chúng, thì việc gì cũng thành công.

Học ở nhân dân là học những điều hay, những cách làm sáng tạo của nhân dân trong công tác an ninh trật tự, nhưng không vì thế mà theo đuôi quần chúng. Với Hồ Chí Minh, công an phải đi trước quần chúng, thể hiện ở chỗ công an phải giáo dục nhân dân tinh thần cảnh giác, ý thức làm chủ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại Hội nghị cán bộ ngành công an, Người nêu rõ: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân, tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích” [12, tr.72]. Với Hồ Chí Minh, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc phụ thuộc phần lớn vào mạng lưới “thiên la địa võng” của nhân dân. Do đó, không những cần giáo dục nhân dân tinh thần cảnh giác, mà còn phải bồi dưỡng cho họ những hiểu biết cơ bản về cách phát hiện và phòng chống tội phạm, bởi vì bọn tội phạm có rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt mà nhân dân không thể biết được nếu không có sự hướng dẫn của công an. Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí” [13, tr.137]. Làm được điều đó, không những quần chúng hiểu được quyền và

nghĩa vụ của mình mà còn trở thành người giúp đỡ công an hoàn thành nhiệm vụ và bọn tội phạm không thể qua được tai mắt của nhân dân.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, lực lượng công an không chỉ hướng dẫn, giáo dục mà còn phải làm gương cho nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, tức là “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai” [11, tr.67]. Người yêu cầu lực lượng công an phải gương mẫu trong mọi việc, phải gần gũi và giúp đỡ nhân dân; phải là lực lượng có tinh thần “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” chứ không phải đơn điệu, lạnh nhạt, quan liêu, hành chính, giấy tờ dẫn đến xa dân. Đó cũng là sự kế thừa và phát huy tư tưởng nhân nghĩa, thân dân của ông cha một cách sâu sắc, sáng tạo và hiện đại. Công an phải ra sức phấn đấu, hướng dẫn cho nhân dân, tổ chức đời sống yên vui, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trước hết là trên địa bàn mà cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác.

Công tác dân vận trong bảo vệ an ninh Tổ quốc là một bộ phận cấu thành và là công tác cơ bản của công tác công an, trong mỗi hoạt động của công tác công an đều có nội dung của công tác dân vận. Xét dưới góc độ đặc thù, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân được thể hiện chủ yếu thông qua công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính vì vậy, quan điểm chỉ đạo, nội dung, hình

thức, biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là quan điểm chỉ đạo, nội dung và biện pháp công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn có những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phát huy sức mạnh, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Đề cập đến vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hồ Chí Minh khẳng định: “Vấn đề kỹ thuật trong công tác công an cũng cần, nhưng vấn đề quan trọng nhất là giáo dục, tuyên truyền cho dân, để quản lý tốt tai, mắt, miệng của dân, làm thế nào dân giúp công an để phát hiện địch và giấu địch những điều của ta (...). Cho nên cần có kỹ thuật, nhưng chủ yếu là phải dựa vào dân” [13, tr.140]. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, nên từ khi ra đời đến nay, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định vận động quần chúng là một biện pháp công tác cơ bản, là nền tảng để xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân. Ngày nay, tầm quan trọng của vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thể chế hóa trong các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết của Bộ Chính trị về “*Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới*” đã xác định rõ bày biện pháp công tác công an, trong đó vận động quần chúng được coi là biện pháp có tính chiến lược.

Như vậy, công tác dân vận là vận động nhân dân thực hiện các quy định về bảo

đảm an ninh trật tự, tham gia quản lý trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội, về an ninh trật tự từ thế trận lòng dân; vận động quần chúng tham gia quản lý giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ tạo việc làm để họ ổn định cuộc sống góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; vận động quần chúng phòng ngừa, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân, có ý thức cảnh giác trước những luận điệu chống phá của kẻ địch; vận động nhân dân tham gia xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, các loại tội phạm luôn dùng mọi thủ đoạn thâm độc, tìm đủ mọi cách chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền độc lập và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Vì thế, cuộc đấu tranh chống phá âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn tội phạm và tệ nạn xã hội là mặt trận hết sức khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị.

Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trọng trách hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, đồng thời phải phối hợp tổ chức và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính

trị và của toàn dân tham gia thực hiện. Tổ chức, đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để hoạt động không chỉ là bài học xuyên suốt của cách mạng Việt Nam nói chung mà còn có giá trị rất lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tài liệu tham khảo

- [1] Bộ Chính trị (1998), *Nghị quyết 08-NQ/TW về "Chiến lược an ninh quốc gia"*.
- [2] Bộ Chính trị (2004), *Nghị quyết số 40-NQ/TW về "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới"*.
- [3] Bộ Công an (2004), *Một số văn bản quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
- [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI*, Nxb Sự thật, Hà Nội.
- [5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- [6] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.5, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [7] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.6, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [8] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.10, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [9] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.11, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [10] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.12, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [11] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.13, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [12] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.14, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [13] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, t.15, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.